



คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ ๕๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด นั้น

โดยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ขยายวงกว้างในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่มีการติดเชื้อภายในประเทศ มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และให้เกิดความต่อเนื่องในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดกาญจนบุรีจึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังต่อไปนี้

๑. ห้ามการใช้อาคารและสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

๑.๑ เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือวีดิโอเลือกหรือนิรภัย

๑.๒ เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะ

แก่บุคคล

๑.๓ เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

/๑.๕ เป็นโรงเรียน...

๑.๕ เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน หรือเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือให้เป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

๒. ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อกันได้ง่าย เช่น การประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน ๒๐๐ คน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ดังนี้

มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
๑) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน	๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย เจ็บ หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ และผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าอาคาร และห้องประชุม และติดสัญลักษณ์แสดงการคัด กรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยก กรณีพบผู้ร่วมประชุมมีอาการป่วย ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด
๒) ให้พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา การประชุม และการให้บริการ	๒) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการประชุม
๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	๓) จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารหรือรับเครื่องดื่มเอง ให้พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม สวม Face Shield ขณะให้บริการ
๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินทางอย่างน้อย ๑.๕ เมตร และกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม	๔) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร และห้องประชุม รวมถึงห้องสุขา
๕) ให้ความสำคัญจำนวนผู้ใช้บริการและผู้ร่วมประชุมมิให้แออัด ทั้งพื้นที่รอเข้างานจุดคัดกรอง ลงทะเบียน ประทับตราจอตรวจ ประชาสัมพันธ์ บริการอาหาร และเครื่องดื่ม	๕) พื้นที่รอเข้างานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร
๖) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานในบางพื้นที่ได้	๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการผู้ร่วมประชุม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและการจัดประชุม ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
๗) การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ในแต่ละสถานที่ ให้มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน ๒๐๐ คน	๗) อาจจัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้างานแบบออนไลน์ รวมถึงระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการประชุมออนไลน์
๘) จัดให้มีการจัดงานเสี่ยงร่วมกับการจัดประชุม อบรมสัมมนา ทั้งนี้ รวมถึงการงดการพูดคุยเสียงดังในที่ประชุม	

๓. เงื่อนไขการเปิดดำเนินการ โดยให้สถานที่ กิจการ หรือการทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้ เปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไข และการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด ดังนี้

๓.๑ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ รถเข็น หาบเร่ และแผงลอย ให้เปิดบริการโดยจัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ห้ามบริโภคสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคฯ ดังนี้

มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินทาง อย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการให้มีแอ็ด ๖) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร	๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ให้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด ๒) ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อกันระหว่างกัน และลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาหาร ๓) กรณีจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบ การบริการโดยงดการเสิร์ฟอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการเสิร์ฟอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ๔) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ๕) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึง ห้องสุชา ๖) เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้ มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน ทดแทน

๓.๒ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตีมอลล์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ดังนี้

มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	๑) ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพื้นที่เพียงพอในการ เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และมีการ คัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือ เป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน บริการ และผู้ให้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงาน

/๔) ให้เว้นระยะ...

มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการมิให้อัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้	หน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ๒) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน ๓) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ๔) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับ - ส่ง ผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร ๕) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการ และการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ๖) การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมในข้อ ๓.๓

๓.๓ ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ดังนี้

มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน ๒) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และระยะห่างระหว่างแผงค้า และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้า และชำระสินค้าอย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการมิให้อัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้	๑) ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ให้มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยจัดให้มีพื้นที่เพียงพอในการเว้น ระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และมีการคัดกรองใช้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ๒) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน ๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ๔) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไป ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

๓.๔ ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค ดังนี้

มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
๑) ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินทาง อย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด	๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ให้บริการก่อนเข้าร้าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด ๒) ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และลดการใช้เสียงดังภายในร้าน ๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ๕) เพิ่มมาตรการใช้ แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน

๓.๕ สนามกีฬา เฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง เช่น สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เทนนิส ซี่มา อิงปอง ยิงธนู ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันจำนวนมาก ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหาร ในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติตามข้อ ๓.๑

มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
๑) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ๔) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ขณะที่มีการใช้บริการ เพื่อให้คำแนะนำการให้บริการ ๕) ควบคุมจำนวนผู้บริการโดยจำกัดจำนวนผู้บริการตามขนาดพื้นที่	๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงาน และผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด ๒) จัดให้มีการเก็บข้อมูลและติดตามผู้บริการ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓) จัดให้มีการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม กำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ๔) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้ง บริเวณห้องสุขา ห้องอาบน้ำ

/๖) ให้มีการ...

มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
๖) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนได้	๕) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๓ เมตร ๖) การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมในข้อ ๓.๑

๓.๖ ส่วนสาธารณะ ลาน - พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา ให้เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่น เป็นส่วนบุคคลโดยต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันจำนวนมาก

มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม
๑) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องเล่นออกกำลังกาย พื้นผิวสัมผัสของ สถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ๔) ให้เว้นระยะห่างการทำกิจกรรมอย่างน้อย ๒ เมตร ๕) ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือลด เวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลัก หลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ๖) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนได้	๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด ๒) การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมในข้อ ๓.๑ ๓) ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันจำนวนมาก

๔. มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดระบบอื่นๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำ เงื่อนไขและเงื่อนไขเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัด กาญจนบุรีหรือทางราชการกำหนด เช่น การเข้าใช้บริการโดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้า การไม่ให้ผู้ใช้บริการหลายคน ครอบงำสถานที่เดียวกัน การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละคราว และการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือดักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือเป็นอันตราย ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยว่าด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถานที่ เฉพาะรายการ

/๕. ไฟังการ...

๕. ให้งดการปฏิบัติศาสนกิจและศาสนพิธีของทุกศาสนา ที่มีการรวมกลุ่มจำนวนตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป ณ สถานที่ใด ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นให้นายอำเภอพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป

๖. การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

กรณีประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นและพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในท้องที่ เพื่อรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรค (Home Quarantine)

๗. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ยกเว้นการสัญจรเพื่อไปประกอบอาชีพตามปกติ

๘. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาที่ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทางซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

๙. มาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้ปฏิบัติ ดังนี้

๙.๑ เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคอย่างเต็มขีดความสามารถ

๙.๒ ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มีส่วนทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

๙.๓ ควบคุมการเข้า-ออก ของยานพาหนะ และบุคคลคนไทย โดยมีให้กระทบต่อการค้า และการอุตสาหกรรมมากเกินความจำเป็น

๙.๔ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากทุกรูปแบบ


๙.๕ ให้มีการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณสุข หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรค ๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี